

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

เรื่อง การอนุมัติในหลักการเพื่อขอคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ชื่อช่องรายการ SPRING 26

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติในหลักการให้บริษัท สปริง 26 จำกัด (เดิมชื่อบริษัท แบนคอก บิสซิเนส บรอดแคสต์ติ้ง จำกัด) ซึ่งบริษัท ถือหุ้นสามัญอยู่จำนวน 149,900,0002 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.9333 ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (“สปริง”) และเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดยุทธวิธีไปแบบความคมชัดปกติ ชื่อช่องรายการ SPRING 26 (เดิมชื่อช่องรายการ NOW26) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2572 (“ใบอนุญาตฯ”) แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) เพื่อขอคืนใบอนุญาตฯ ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 โดยการขอคืนใบอนุญาตดังกล่าวถือเป็นการขอยกเลิกใบอนุญาตฯ ทั้งนี้ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าชดเชยอันเนื่องมาจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ประกอบกับคำสั่งหัวหน้าคณบดีรักษาความสงบแห่งชาติที่ 4/2562 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม สั่ง ณ วันที่ 11 เมษายน 2562 (“กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคืนใบอนุญาต”)

1. การดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

สปริงจะดำเนินการยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์คืนใบอนุญาตฯ ต่อสำนักงาน กสทช. ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ซึ่งสปริงจะยังมีหน้าที่ต้องออกอากาศตามที่ได้รับอนุญาต จนกว่าจะได้รับความเห็นชอบในการคืนใบอนุญาตหรือให้ยกเลิกการประกอบกิจการและได้รับแจ้งกำหนดวันยุติการให้บริการรวมทั้งเงื่อนไขการเยียวยาแก่ผู้ใช้บริการก่อนเลิกกิจการจากกสทช. โดยสำนักงาน กสทช. จะกำหนดค่าชดเชยให้แก่สปริงภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่สปริงยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ขอคืนใบอนุญาตฯ และสำนักงาน กสทช. จะจ่ายค่าชดเชยอันเนื่องมาจากการคืนใบอนุญาตฯ ให้แก่สปริงภายใน 60 วันนับแต่วันที่สปริงยุติการให้บริการ ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคืนใบอนุญาต

2. รายละเอียดของใบอนุญาตฯ

ผู้ได้รับอนุญาต	บริษัท สปริง 26 จำกัด
ประเภทการให้บริการ	ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดยุทธวิธีไปแบบความคมชัดปกติ

ชื่องานรายการ	SPRING 26
ประเภทรายการ	นำเสนอสารคดีระดับโลกนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต การสร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ และรูปแบบการดำเนินชีวิต (Lifestyle) เช่น วัฒนธรรม กีฬา สิ่งแวดล้อม ครอบครัว และอื่นๆ เพื่อตอบสนองรูปแบบการดำเนินชีวิตของคนเมือง
ค่าธรรมเนียมรวม	2,200 ล้านบาทถ้วน
วันที่ได้รับใบอนุญาตฯ	25 เมษายน 2557
วันที่ใบอนุญาตฯ หมดอายุ	24 เมษายน 2572
หมายเลขช่องความถี่ของ มัลติเพล็กซ์	มัลติเพล็กซ์ที่ 5
ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์	กองทัพบก

3. เหตุผลและที่มาของการขอคืนใบอนุญาตฯ

เนื่องจากการตัดสินใจเชิงนโยบายของอดีตผู้บริหารของบริษัทฯ เมื่อปี 2557 ในการเข้าประมูลโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลนำเสนอรายการสารคดี ซีรีส์ภาพยนตร์ต่างประเทศ รายการกีฬา และรายการประเภทวาไรตี้ ทั้งที่บริษัทฯ ไม่มีความชำนาญในการจัดการด้านเนื้อหาประเภทดังกล่าว โดยสปริงมีผลประกอบการขาดทุนมาโดยตลอดนับตั้งแต่ขณะประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล คือตั้งแต่ปี 2557-2561 (ณ งวด 9 เดือน สิ้นสุด 30 กันยายน 2561) รวมขาดทุนทั้งสิ้นประมาณ 2,405.7 ล้านบาท (โดยงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561) อยู่ระหว่างการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ) และสปริง ยังมีภาระการจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เป็นจำนวนสูงถึง 201 ล้านบาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าชดเชยอันเนื่องมาจากการคืนใบอนุญาตฯ ให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ซึ่งส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ ประสบกับภาวะขาดทุนมาโดยตลอดจนมีภาระหนี้สินจำนวนมาก โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในสปริงมาตั้งแต่ต้นปี 2561 เพื่อลดภาระด้านเงินทุนและรายจ่ายของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและมีความพร้อมสำหรับการดำเนินธุรกิจหลักที่มีความแข็งแกร่งเพื่อสร้างฐานการเติบโตต่อไปในอนาคต

4. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับกลุ่มบริษัทฯ จากการขอคืนใบอนุญาตฯ

1) ค่าชดเชยจากการขอคืนใบอนุญาตฯ ในครั้งนี้จะช่วยลดภาระหนี้สินของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ สามารถชำระคืนหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ และสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีหนี้สินที่มีดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินและเงินกู้ยืมระยะสั้นประมาณ 918 ล้านบาท ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 โดยบริษัทฯ จะนำ

ค่าชดเชยไปชำระเจ้าหนี้ค่าโครงการค้างจ่าย เจ้าหนี้การค้า หนี้สินระยะสั้นและหนี้สินระยะยาวที่มีหลักประกันกับสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการต่อไป

2) การขอคืนใบอนุญาตฯ ยังช่วยลดความเสี่ยงจากการบริหารโครงสร้างทุน ทำให้มีกระแสเงินสดเข้ามาในบริษัท สามารถรองรับความต้องการใช้กระแสเงินสดของบริษัทฯ ได้ทันพ่วงที่ โดยไม่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในแต่ละเดือนที่ค่อนข้างสูง

3) การขอคืนใบอนุญาตฯ ดังกล่าวยังช่วยลดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่สูง เนื่องจากบริษัทฯ สามารถนำค่าชดเชยไปชำระหนี้สินได้

4) กลุ่มบริษัทฯ จะสามารถมุ่งเน้นการดำเนินการในธุรกิจหลักที่กลุ่มบริษัทฯ มีความรู้และความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง กล่าวคือ สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ที่มีความเชี่ยวชาญ และการผลิตเนื้อหารายการ (contents) รวมถึงธุรกิจดิจิทัล เพื่อมุ่งเน้นความเข้มแข็งของเนื้อหาและแบรนด์ใน 4 ธุรกิจหลัก โดยการเชื่อมโยงและพัฒนารูปแบบ (Platform) จาก Offline-Online-On ground เพื่อให้เนื้อหา (Content) สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากและง่ายขึ้น

5) การขอคืนใบอนุญาตฯ จะทำให้บริษัทฯ สามารถเลิกธุรกิจที่ประสบปัญหาขาดทุนมาโดยตลอดซึ่งยังไม่สามารถคาดการณ์การทำได้ และการขอคืนใบอนุญาตฯ ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงมีบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“NBC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ “บริหารงานสถานที่โทรทัศน์” อย่างครบวงจรทั้งการดำเนินการผลิต การจัดการรายการ และการขายเวลาในด้านสายงานข่าวสาร สารบันเทิง New Media และมีบริษัท เ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของNBC เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล นำเสนอรายการประเภทหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ (SD) ที่มีความชำนาญ ภายใต้ชื่อ Nation TV (ช่อง 22)

5. ผลกระทบทางบัญชีที่เกิดขึ้นกรณีการขอคืนใบอนุญาตฯ

เนื่องจากผลกระทบทางบัญชีมีประเด็นที่ต้องพิจารณาและยังอยู่ระหว่างการหาแนวทางในการบันทึกรายการสำหรับการขอคืนใบอนุญาตฯ ในหลายประการจึงจำเป็นต้องปรึกษาและหาแนวทางร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ก่อนซึ่งหากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบต่อไป

6. แผนการใช้ค่าชดเชยที่ได้รับจากสำนักงาน กสทช.

บริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินค่าชดเชยดังกล่าวไปชำระเจ้าหนี้ค่าโครงการค้างจ่าย เจ้าหนี้การค้า ลดภาระหนี้สินระยะสั้น และหนี้สินระยะยาวที่มีหลักประกันกับสถาบันการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทฯ มีภาระหนี้สินกับทางสถาบันการเงินและเงินกู้ยืมระยะสั้นรวมจำนวน 918 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด และสามารถลดภาระดอกเบี้ยที่สูงอันเกิดจากภาระหนี้สินดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจนำเงินส่วนที่เหลือไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในธุรกิจหลักที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ กล่าวคือ สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง การผลิตเนื้อหารายการ (contents) ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ และการผลิตเนื้อหารายการ (contents) ในทุกช่องทางที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นและเร็วขึ้น ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

อย่างไรก็ตาม จำนวนเงินค่าชดเชยที่บริษัทฯ จะได้รับยังไม่แน่นอน โดยจะเป็นไปตามที่พิจารณาที่กำหนดโดยสำนักงาน กสทช. ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคืนใบอนุญาต

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการของบริษัทฯ จึงพิจารณาแล้วเห็นว่า กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคืนใบอนุญาต ได้อนุญาตให้สปริงสามารถคืนใบอนุญาตพร้อมกับได้รับค่าชดเชย จะเป็นช่องทางที่จะบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากนโยบายที่ผิดพลาดของอดีตผู้บริหารของบริษัทฯ (ซึ่งคณะกรรมการและผู้บริหารชุดปัจจุบันได้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษ อดีตผู้บริหารต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้ใช้สิทธิทางกฎหมายฟ้องร้องเป็นคดีต่ออดีตผู้บริหารดังกล่าวด้วย) และการได้รับคืนค่าชดเชยจะช่วยลดภาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ปรับปรุงการดำรงอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทฯ และเป็นส่วนสำคัญเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาทางการเงินในการลดภาระหนี้สินของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้ภาวะเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุ่มบริษัทฯ มีสภาพดีขึ้นตามลำดับ รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ที่จะมุ่งเน้นดำเนินการในธุรกิจหลักที่กลุ่มบริษัทฯ มีความรู้และความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง กล่าวคือ สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ ด้านหมวดหมู่ข่าวสารและสาระที่มีความชำนาญ และการผลิตเนื้อหารายการ (contents) รวมไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่มีศักยภาพในการเติบโตและเสริมกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้

นอกจากนี้ การขอคืนใบอนุญาตฯ จะทำให้กลุ่มบริษัทฯ คงเหลือสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลเพียงช่องเดียวคือ Nation TV (ช่อง 22) ที่นำเสนอรายการประเภทหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ (SD) ทำให้บริษัทฯ สามารถระดมกำลังทรัพยากรภายในกลุ่มบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ ให้กับรายการข่าวสารที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ

อนึ่ง บริษัทฯ ขอเรียนว่า การแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือขอคืนใบอนุญาตฯ ในครั้งนี้ **ยังไม่เข้าข่าย**เป็นการตกลงเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสิทธิตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศได้มาหรือจำหน่ายไป**”) เนื่องจากการขอคืนใบอนุญาตฯ ยังมีความไม่แน่นอนว่าสปริงจะได้รับความเห็นชอบจาก กสทช. หรือไม่ โดยสปริงจะยังมีหน้าที่ต้องออกอากาศตามที่ได้รับอนุญาต จนกว่าจะได้รับความเห็นชอบในการคืนใบอนุญาตหรือให้ยกเลิกการประกอบกิจการและได้รับแจ้งกำหนดวันยุติการให้บริการรวมทั้งเงื่อนไขการเยียวยาแก่ผู้ใช้บริการก่อนเลิกกิจการจาก กสทช. นอกจากนี้ บริษัทฯ จะยังไม่ทราบวันที่ต้องยุติการให้บริการและค่าชดเชยที่จะนำไปใช้ในการคำนวณขนาดรายการตามประกาศได้มาหรือจำหน่ายไปฯ จนกว่าจะได้รับแจ้งการพิจารณากำหนดค่าชดเชยจากสำนักงาน กสทช. กล่าวคือ ภายใน 60 วันนับจากวันที่ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ขอคืนใบอนุญาตฯ อย่างไรก็ตาม การขอคืนใบอนุญาตฯ ในครั้งนี้ เป็นเหตุการณ์สำคัญของกลุ่มผู้ประกอบการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลและเพื่อตอบรับนโยบายของภาครัฐ บริษัทฯ จึงเปิดเผยสารสนเทศฉบับนี้เพื่อป้องกันข่าวลือและความไม่มั่งคั่งของภาวะตลาด รวมถึงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มบริษัทฯ



Nation Multimedia Group Public Co., Ltd.

1858/121-122, 1858/125-128 28th, 30th, 31st Floor, Debaratna Road,
Bangna-Tai Sub-District, Bangna District, Bangkok 10260

Tel: 0-2-338-3333 Call Center: 0-2338-3000 Fax: 0-2338-3334

www.nationgroup.com

ทั้งนี้ หากบริษัทฯ มีความคืบหน้าหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมอื่นใดเกี่ยวกับการขอคืนใบอนุญาตฯ บริษัทฯ จะรายงานความคืบหน้าหรือข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงรายงานผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบต่อไป รวมทั้งจะดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศได้มาหรือจำหน่ายไปฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(นายสมชาย มีเสน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร